

Số 71^b/BC-UBND

Dương Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

PHẦN I

KẾT QUẢ 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23-NQ/TW

I. KHÁI QUÁT CHUNG ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Dương Hòa là một xã vùng núi của thị xã Hương Thủy, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 22km nằm ở thượng nguồn sông Hương và được thành lập vào năm 1981, phía Bắc giáp xã Thủy Bằng, phía Đông giáp xã Phú Sơn, phía Nam giáp huyện Nam Đông, phía Tây giáp xã Bình Thành. Diện tích tự nhiên 26.171,92 ha, chủ yếu là đất lâm nghiệp thuận lợi cho việc trồng rừng kinh tế, các loại cây công nghiệp, chăn nuôi và phát triển các loại hình trang trại. Xã có công trình hồ chứa nước Tả Trạch đã hoàn thành và đưa vào hoạt động tạo điều kiện cho phát triển các ngành nghề, các hoạt động du lịch. Hiện nay, trên địa bàn xã có 05 thôn, 581 hộ với 2.098 khẩu; xã hiện có 01 trường mầm non, 01 trường TH&THCS, 01 Trạm y tế, 01 trung tâm học tập cộng đồng và 05 nhà sinh hoạt cộng đồng tại 05 thôn, có 02 sân thể thao, bia Chiến tích, 01 bia chợ Kháng chiến, 01 khu trung tâm thể thao, nhà văn hóa đạt chuẩn được quy hoạch đạt chuẩn. Các cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường trạm được đầu tư khá đồng bộ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế, văn hóa tinh thần của người dân. Là xã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, đặc biệt là một trong hai xã của Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu năm 2017. Lịch sử của Chiến khu Dương Hòa là lịch sử của những chiến công oanh liệt, gắn liền với lịch sử truyền thống hào hùng của Đảng bộ và quân dân Thừa Thiên.

II. KẾT QUẢ 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23-NQ/TW

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Đảng ủy, HĐND. UBND xã đã cụ thể hóa bằng các Chương trình trọng tâm, các Nghị quyết chuyên đề, các Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của UBND tỉnh và sở ngành của tỉnh, huyện Hương Thủy, nay là thị xã phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trên cơ sở Nghị quyết, chương trình, kế hoạch chung của huyện, các ban ngành, đoàn thể xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

2. Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 trên một số lĩnh vực

Thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển trong cộng đồng, hằng năm xã triển khai kịp thời đồng bộ các chính sách đến toàn thể nhân dân góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân cùng nhau thi đua phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Đảng bộ xã luôn thực hiện tốt chức năng lãnh đạo chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; lãnh đạo thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn xã. Đảng bộ xã có nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, kết hợp giữa quốc phòng an ninh, đề cao cảnh giác các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ nhân quyền, tôn giáo để chống phá cách mạng. Đứng trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND đã ra nghị quyết tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tạo tiềm lực cho quốc phòng an ninh. Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh đến năm 2020, bảo đảm sẵn sàng huy động tiềm lực tại chỗ, đáp ứng đủ điều kiện khi có tình huống xấu xảy ra.

Chiến khu Dương Hòa là căn cứ địa vững chắc của cách mạng, là nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên, là nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của quân và dân ta, đánh bại các cuộc hành quân càn quét của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp phần vào thắng lợi chung trong cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975).

Hòa bình lập lại, trong 20 năm qua, địa phương được sự quan tâm đặc biệt từ Trung ương đến các cấp, các ngành của địa phương, từ các chương trình dự án trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, các thiết chế văn hóa như Bia tưởng niệm chiến khu, bia chợ kháng chiến cơ bản được khang trang. Ngoài ra, được sự quan tâm của UBND thị xã Hương Thủy về chủ trương tiếp nhận đất lâm nghiệp từ các tổ chức, cá nhân giao trả để lập phương án giao cho nhân dân quản lý và sản xuất rừng trồng, trong đó năm 2011 có 86,59ha/159 hộ, năm 2015 giao 196,42 ha/114 hộ đủ điều kiện, bình quân mỗi hộ được nhận 2 ha, quan tâm hỗ trợ cải tạo vườn tạp kém hiệu quả sang trồng và phát triển mạnh diện tích cây thanh trà tại các cánh đồng, góp phần tăng thêm nguồn thu nhập cho các nhân hộ gia đình góp phần chung tay xây dựng lá phổi xanh phía nam của thành phố Huế, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, thế trận quốc phòng nông thôn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân từ 9,9% -11,42%. Thu nhập bình quân đầu người từ 6,81 triệu đồng/người vào năm 2002 lên 49 triệu đồng vào cuối năm

2021, ước thực hiện đạt 51 triệu đồng cuối năm 2022. Các ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp từng bước hình thành phát triển, đã giải quyết việc làm tại chỗ cho khoảng 1.200 người/năm chủ yếu một số nghề như mộc dân dụng, xưởng cưa xẻ gỗ, nề, may mặc, ..., thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/tháng. Nghề chế tăm hương có khoảng trên 200 lao động thường xuyên, thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/người/tháng. Công tác giảm nghèo luôn được chú trọng, tranh thủ các nguồn hỗ trợ của các cấp, cùng sự nỗ lực của người dân nên số hộ giàu, hộ khá ngày càng tăng, hộ nghèo, cận nghèo giảm qua các năm. tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 38,11 % năm 2004 xuống còn 12 hộ nghèo, chiếm 2,03 % vào năm 2021. Tỷ lệ học sinh khá giỏi qua các năm bình quân đạt trên 65%. Công tác phổ cập giáo dục được duy trì thường xuyên; Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; xóa mù chữ Mức độ 2; phổ cập giáo dục tiêu học đúng độ tuổi Mức độ 3; phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 3. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học (phổ thông, bổ túc, học nghề) hàng năm đạt trên 85%.

Xuất phát điểm là xã nghèo hưởng chế độ 135 của Chính phủ, nên hệ thống giao thông của xã được sớm đầu tư và hàng năm, được duy tu, bảo dưỡng không để trình trạng xuống cấp. Trong đó: đã bê tông 4,963 km đường trục thôn, liên thôn, đạt 100%; 12,053 đường xóm, ngõ xóm, đạt 98,37% và có 49/58 km đường lâm sinh nội đồng vào các khu rừng sản xuất của nhân dân được cứng hóa, đạt 84,48%, (Có 03 tuyến bê tông hóa 1,533 km, đạt 2,64%) tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông đi lại của người dân, vận chuyển lưu thông hàng hóa ra vào địa phương, đặc biệt xã có các tuyến đường huyết mạch của quốc phòng đầu tư liên thông với các địa phương lân cận như xã Phú Sơn, Thủy Bằng hay đi về trung tâm thị xã Hương Thủy, thành phố Huế qua tuyến Tỉnh lộ được nhựa hóa đảm bảo xe cộ lưu thông được trong mùa mưa bão, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, miền núi. Về đường thủy, Dương Hòa nằm ở thượng nguồn sông Hương là một vùng đất có địa thế hiểm trở, đầu dựa vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, phía cuối là nơi hợp lưu bởi hai nhánh Tả Trạch và Hữu Trạch của dòng sông Hương như cánh tay ôm ấp, tạo nên thế biệt lập với núi non che chở, vừa gần đô thị Huế lại vừa sát với vùng nông thôn rộng lớn ở Hương Thủy, Phú Vang và Phú Lộc...

Ngay sau khi được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, được Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu cuối năm 2017, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp tích cực nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí phù hợp trong tình hình mới. Trong đó tập trung và tiêu chí Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hàng năm hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng, xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiểm chế, giảm liên tục so với các năm trước. Kết quả, năm 2018, được Đảng ủy, HĐND xã ban hành nghị quyết chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về An ninh trật tự.

Kết quả thực hiện các Chương trình, chính sách, dự án đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân, nhân dân đồng tình, tin tưởng sự lãnh

đạo, chỉ đạo của Đảng và nhà nước, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao hơn.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, hằng năm Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc xây dựng kế hoạch tổ chức ngày 18/11 tại các thôn, tổ chức cho nhân dân vui xuân đón tết cổ truyền, lễ hội đảm bảo trang nghiêm nhằm góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Tổng vốn huy động cho công cuộc xây dựng NTM giai đoạn 2002 - 2022:

DVT: Triệu đồng

Tổng cộng	NSTW	NSDP	Vốn lồng ghép từ các CT, DA khác	Vốn tín dụng	Vốn huy động từ DN	Vốn huy động đóng góp của ND và CĐ
446.921	11.030	71.960	80.000	112.261	15.820	155.850

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

- Với chủ trương, chính sách, cơ chế sáng tạo, linh hoạt, đổi mới, tích cực, đồng bộ và quyết liệt của Tỉnh, xã thường xuyên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thị uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ thị xã Hương Thủy; sự giúp đỡ nhiệt tình, tích cực của các phòng, ngành, đơn vị thị xã;

- Sự đồng thuận, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân trong xã, lao động cần cù chịu khó tăng gia sản xuất phát triển kinh tế, cán bộ nhân dân chung sức đoàn kết xây dựng nông thôn mới;

- Xã được đầu tư từ chương trình 135 và các chương trình dự án khác của nhà nước nên hệ thống giao thông và các cơ sở hạ tầng được sớm đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu thiết thực cho sinh hoạt, sản xuất và nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thuận lợi trong công tác chỉ đạo thwujc hiện Nghị quyết;

- Nhờ có công trình hồ chứa nước Tả Trạch triển khai xây dựng trên địa bàn xã từ năm 2004, nhất là giao thông đi lại thuận tiện, tạo cho nền kinh tế, văn hóa xã nhà khởi sắc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện một cách có hiệu quả; các hoạt động văn hóa cộng đồng được duy trì thường xuyên; chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt; 5 thôn đều được công nhận đạt chuẩn văn hoá qua các giai đoạn.

- Có đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn, trẻ, khỏe, năng động, có phẩm chất đạo đức cách mạng. Đặc biệt là có đội ngũ cán bộ chủ chốt năng động, sáng tạo, giám nghĩ, giám làm và chịu trách nhiệm.

- Tình hình ANCT, TT. ATXH luôn được giữ vững và ổn định.

2. Khó khăn

- Xã có diện tích tự nhiên trên 26 nghìn ha, chiếm trên 2/3 diện tích tự nhiên của toàn thị xã, chủ yếu là đất rừng và đất sản xuất lâm nghiệp do đó gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực đất lâm nghiệp, dễ;

- Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt chuẩn còn thấp, đa số là nhà cấp 4; tỷ lệ lao động trong nông nghiệp cao, lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ chưa cao; việc huy động vốn trong nhân dân còn gặp nhiều khó khăn do một số còn trông chờ vào ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Một số công trình được xây dựng trên 15 năm hiện đang xuống cấp nhưng hiện địa phương không có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng. Hệ thống giao thông tuy đã đạt nhưng không bền vững, mặt bê tông các trục đường chính còn hẹp và chưa có hệ thống thoát nước dọc tuyến. Do đó, cần có hỗ trợ công sức của người dân trong việc nâng cấp, mở rộng;

- Về mặt địa lý không thuận lợi, tài nguyên khoáng sản không có, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngành nghề, Thu ngân sách xã hưởng 100% hàng năm đạt thấp so với chỉ tiêu trên giao, không ổn định bên cạnh đó nguồn thu tại địa phương không có.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Xã Dương Hòa đã triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng trong việc tổ chức triển khai thực hiện, toàn thể nhân dân đồng tình hưởng ứng đã tác động tích cực đến hiệu quả của chương trình, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân và được nhân dân đón nhận và ủng hộ, góp phần nâng cao sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên vẫn còn một số hạn chế như:

Việc triển khai Nghị quyết số 23-/NQ/TW còn bất cập, công tác tuyên truyền có lúc chưa liên tục, sâu sát với nhân dân nên chưa phát huy hết vai trò, sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển xã nhà.

2. Bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu và cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay.

Thứ hai, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp, chính đáng của đoàn viên, hội viên trên địa bàn.

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở.

Thứ tư, tăng cường công tác dân vận của chính quyền, tích cực phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội làm công tác dân vận.

Thứ năm, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

PHẦN II NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Dương Hòa đặc thù địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, xuất phát điểm kinh tế thấp, nhu cầu đầu tư lớn nhưng đáp ứng về ngân sách còn rất hạn chế. Mặc dù đã đầu tư một số hạng mục công trình cơ sở hạ tầng, cần phải đầu tư trùng tu, nâng cấp xây dựng các di tích lịch sử phục vụ cho du lịch cộng đồng và định hướng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024.

II. QUAN ĐIỂM

1. Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết là tin vào dân, dựa vào dân vì lợi ích của dân để đoàn kết toàn dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong lao động, học tập, sản xuất.

2. Đoàn kết lâu dài, rộng rãi, chặt chẽ, tự giác, có tổ chức, lãnh đạo.

3. Đoàn kết trên cơ sở hiệp thương, dân chủ, chân thành, thẳng thắn, thân ái; đoàn kết gắn với đấu tranh, tự phê bình và phê bình.

4. Phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người, trân trọng “phần thiện”, dù nhỏ nhất ở mỗi con người để tập hợp, quy tụ rộng rãi mọi lực lượng.

III. MỤC TIÊU

1. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản diện xã hội, để các chủ trương, chính sách sát cuộc sống, đáp ứng lợi ích của nhân dân.

2. Để kiên trì thực hiện mục tiêu “*Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, khoan dung, cùng nhau hợp sức xây dựng một xã hội đồng thuận cao trên tinh thần cởi mở, độ lượng, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định, phát triển toàn diện và bền vững.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục xây dựng những định hướng chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

2. Phát triển nền kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, giảm tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, khuyến khích làm giàu chính đáng; phấn đấu nâng dân độ đồng đều về trình độ dân trí, văn hóa và mức độ hưởng thụ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân địa phương; phát huy dân chủ, giữ gìn

kỷ cương; đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” coi trọng vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

3. Đặt nhiệm vụ phục vụ nhân dân lên trên hết trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; giải quyết đúng đắn và nhanh chóng các công việc có quan hệ trực tiếp đến đời sống nhân dân; thực hiện đúng đắn chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng. Đồng thời tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*” và “*Giảm nghèo bền vững*” giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện tốt các quy định về dân chủ cơ sở; Các thôn xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng.

5. Đoàn kết triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trên đây là báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh của xã Dương Hòa./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã Hương Thủy (b/c);
- BCĐ XD NTM TX Hương Thủy (b/c);
- TV. Đảng ủy xã (b/c);
- TT. HĐND xã (b/c);
- UBMTTQVN & các đoàn thể xã;
- BCĐ & BQL XD.NTM xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Trung Dũng